

TÁC ĐỘNG CỦA VỐN TÍN DỤNG NGÂN HÀNG ĐẾN THU NHẬP CỦA NÔNG HỘ TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK LẮK - TRƯỜNG HỢP NGHIÊN CỨU TẠI HUYỆN CƯ M'GAR

Võ Xuân Hội¹, Nguyễn Đức Quyền¹, Vũ Trinh Vương¹, Võ Thị Thu Nguyệt², Y Zina Ksor²

Ngày nhận bài: 19/10/2021; Ngày phản biện thông qua: 25/10/2021; Ngày duyệt đăng: 30/11/2021

TÓM TẮT

Nghiên cứu này phân tích tác động của tín dụng ngân hàng đến thu nhập của nông hộ trên địa bàn huyện Cư M'gar, tỉnh Đắk Lắk. Các phương pháp phân tích được sử dụng trong nghiên cứu này là thống kê kinh tế và hồi qui đa biến. Số liệu phân tích được thu thập từ việc khảo sát trực tiếp 120 nông hộ có vay vốn ngân hàng trên địa bàn huyện Cư M'gar.

Kết quả nghiên cứu cho thấy việc tham gia tín dụng ngân hàng đã có tác động tích cực đến việc cải thiện thu nhập, nâng cao đời sống của của hộ nông dân. Song song đó, các yếu tố liên quan đến tín dụng như lượng vốn vay có mối liên hệ đến thu nhập của nông hộ. Bên cạnh tín dụng, các yếu tố khác như: quy mô hộ, quy mô diện tích đất nông nghiệp, kinh nghiệm sản xuất nông nghiệp của chủ hộ, cũng có tác động đến thu nhập của nông hộ với các mức độ khác nhau.

Dựa trên những kết quả đó, tác giả đã gợi ý một số giải pháp để cải thiện và tăng thu nhập cho các nông hộ, bao gồm: (i) Chính sách tín dụng, (ii) chính sách đất đai cho sản xuất, (iii) một số chính sách phát triển sản xuất và cải thiện thu nhập cho nông hộ.

Từ khóa: *tín dụng ngân hàng, tác động, nông hộ.*

1. MỞ ĐẦU

Có nhiều nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động sản xuất nông nghiệp, qua đó góp phần nâng cao thu nhập của nông hộ. Đánh giá tác động của tín dụng, nhất là tác động đến thu nhập của người nông dân là vấn đề không mới, nhưng nhận được sự quan tâm của rất nhiều nhà nghiên cứu vì tính cần thiết của nó đối với việc hoạch định chính sách. Nhiều nghiên cứu về tác động của tín dụng, đặc biệt là tín dụng chính thức tới thu nhập của các hộ nông dân, với phần lớn là hộ có mức thu nhập thấp được thực hiện trong những năm gần đây ở Việt Nam và nhiều quốc gia trên thế giới.

Ngô Hải Thanh (2011) bằng phương pháp OLS kết hợp DID đã tiến hành đánh giá tác động của tín dụng từ Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tới mức sống hộ gia đình ở nông thôn Việt Nam. Đinh Phi Hồ & Đông Đức (2015), bằng phương pháp sai biệt kép (DID) kết hợp mô hình hồi quy POOL-OLS và sử dụng bộ dữ liệu VARHS (khảo sát nguồn lực hộ gia đình VN) từ 2006 đến 2012, đã đánh giá tác động của tín dụng chính thức đến thu nhập của nông hộ ở Việt Nam. Trương Đông Lộc và Đặng Thị Thu Thảo (2011) đã cho thấy sự ảnh hưởng của tín dụng nhỏ đến thu nhập của nông hộ trên địa bàn tỉnh Hậu Giang.

Những nghiên cứu trong thời gian qua đã cho ta thấy được vai trò của tín dụng làm tăng thu nhập

của các hộ nông dân. Việc cho vay đối với các hộ nông dân từ các tổ chức tín dụng tuy đã đạt được những kết quả nhất định song còn gặp rất nhiều khó khăn trở ngại.

Kể từ khi chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn ra đời (Nghị định 41/2013/NĐ-CP, ngày 12/04/2013 và được thay thế bằng Nghị định 55/2018/NĐ-CP, ngày 09/6/2018 của Thủ tướng Chính phủ) đã góp phần cải thiện đời sống nhân dân, thúc đẩy sản xuất nông nghiệp phát triển trên toàn tỉnh, các rào cản về cho vay được tháo gỡ. Chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp nông thôn đã giúp cải thiện được tình hình thu nhập của các nông hộ trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

Tín dụng nông thôn và cho vay hộ nông dân là vấn đề phức tạp. Để giải quyết được nhu cầu này phải có những nghiên cứu tác động của vốn tín dụng ngân hàng đến thu nhập của nông hộ với mục đích tìm ra một số giải pháp giúp các hộ nông dân sử dụng vốn vay hiệu quả hơn, tăng thu nhập, ổn định cuộc sống, tạo môi trường thuận lợi và góp phần phát triển kinh tế địa phương. Chính vì vậy, việc nghiên cứu tác động của vốn tín dụng ngân hàng đối với thu nhập của nông hộ là rất cần thiết và có ý nghĩa quan trọng.

2. NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

¹Khoa Kinh tế, Trường Đại học Tây Nguyên;

²Phòng Khoa học và Quan hệ Quốc tế, Trường Đại học Tây Nguyên;

Tác giả liên hệ: Võ Xuân Hội, ĐT: 0905841851, Email: vxhoi@ttn.edu.vn.